

การจัดการความรู้ (KM)		One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)			
หัวข้อเรื่อง	การเตรียมบทวีดิทัศน์			เลขที่เอกสาร	07/56
				วันที่รายงาน	กรกฎาคม 2555
ประเภท	<input checked="" type="checkbox"/> ความรู้พื้นฐาน <input type="checkbox"/> การแก้ไขปรับปรุง <input type="checkbox"/> ความยุ่งยาก/ปัญหาที่เกิดขึ้น	หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้างาน	จัดทำโดย	
		สุรพล	พูนสิทธิ์	ธาริตา	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถเตรียมบทวีดิทัศน์ก่อนการบันทึกเสียงได้อย่างถูกต้อง การเตรียมบทวีดิทัศน์ก่อนการบันทึกเสียงนับเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากบทวีดิทัศน์ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการแบ่งคอลัมน์ภาพ และคอลัมน์เสียง ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการนำไปอ่านเพื่อ บันทึกเสียง ดังนั้นจึงมีหลักในการเตรียมบทวีดิทัศน์ก่อนการ บันทึกเสียงง่ายๆ สรุปได้ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> นำข้อความเฉพาะในส่วนที่ต้องการให้ผู้บรรยาย อ่านของคอลัมน์เสียงมาจัดวางลงบนหน้ากระดาษใหม่ โดยมีการระบุชื่อเรื่อง ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้บรรยาย รวมถึงการเรียงลำดับ เนื้อหาที่จะบรรยาย ลำดับก่อน-หลัง ตามเนื้อหาเดิม ตัดข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาออก อาทิ เสียงดนตรี เสียงผู้แสดง เสียงพิธีกร เทคนิคการตัดต่อต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของอักขระ ตัวอักษร การสะกดคำ ให้ถูกต้อง เลือกใช้ตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ง่าย ชัดเจน ทั้งนี้หลีกเลี่ยงการเลือกใช้อักษรตัวประดิษฐ์ต่างๆ กำหนดขนาดตัวอักษรให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยควรใช้ขนาดตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 16 พอยต์ กำหนดลำดับเลขหน้ากำกับในทุกๆ หน้าของบทสคริปต์ ทดลองอ่านบทสคริปต์ดู จากนั้นจัดรูปแบบการเว้นวรรคคำ จัดย่อหน้าให้เหมาะสมสอดคล้องกับการอ่านข้อความนั้นๆ หากต้องการให้ผู้อ่านเน้นคำ เน้นน้ำเสียงที่ประโยคหรือข้อความใดให้พิมพ์ข้อความนั้นๆ เป็นอักษรตัวหนา หากข้อความใดเป็นคำเฉพาะ หรือมีวิธีการออกเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ให้พิมพ์คำอ่านของข้อความนั้นลงในวงเล็บ หากมีการใช้ภาษาต่างประเทศที่เป็นศัพท์เฉพาะทาง อาจพิมพ์คำอ่านข้อความนั้นๆ เป็นภาษาไทยลงในวงเล็บต่อท้ายด้วย 					
ข้อควรระวังในการเตรียมบทสคริปต์ก่อนการบันทึกเสียง ก่อนบันทึกเสียง ควรสำเนาสคริปต์อย่างน้อย 2 ชุด คือ สำหรับผู้บรรยาย และสำหรับผู้บันทึกเสียง ทั้งนี้ก่อนการนำบทสคริปต์ ไปบันทึกเสียง ควรผ่านการตรวจสอบและรับรองจากลูกค้าให้เรียบร้อยก่อน					
ผลที่ได้รับ	วันที่				
	ผู้ถ่ายทอด				
	ผู้รับการถ่ายทอด				

